

13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 8 năm 1998

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 3
(Từ ngày 29 đến 30/7/1998)

NGHỊ QUYẾT
Về các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1998

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Điều 120 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu điều hành kế hoạch 6 tháng cuối năm 1998 và tổng hợp ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

I- Nhất trí thông qua báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu để điều hành kế hoạch 6 tháng cuối năm của địa phương.

II- Trong 6 tháng đầu năm 1998 dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và sự điều hành của UBND tỉnh, ngay từ đầu năm các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đã phối hợp cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh cố gắng thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế- xã hội năm 1998 theo nghị quyết HĐND tỉnh khoá IX kỳ họp thứ 2 đã đề ra; Một số chỉ tiêu đã tăng khá so với cùng kỳ năm 1997. Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số tồn tại: thu ngân sách đạt thấp (42% so với kế hoạch HĐND giao) nhịp độ tăng trưởng kinh tế bị giảm sút; sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả, một bộ phận nhân dân còn nghèo (đặc biệt là ở các xã miền núi vùng cao) tính công khai dân chủ ở cơ sở chậm được phát huy; các tội phạm hình sự và tệ nghiện hút, buôn bán thuốc phiện chưa giảm; diễn biến của thời tiết phức tạp, tình hình khủng hoảng về tài chính tiền tệ ở một số nước trong khu vực đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của ta.

Từ tình hình đó, HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt 8 nhiệm vụ và giải pháp lớn sau đây:

1- Tập trung sức giải quyết tốt những vấn đề sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển kinh tế nông thôn. Đẩy mạnh sản xuất vụ mùa, chống thiên tai bão lụt, phòng trừ sâu bệnh, tạo điều kiện để sản xuất vụ đông; đẩy mạnh tiến độ trồng rừng, khoán khoán nuôi chăm sóc bảo vệ rừng, trồng chè mới và trồng cây ăn quả.

2- Tiếp tục sắp xếp và đổi mới các loại hình doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, giao thông và xây dựng cơ bản.

- Đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm công nghiệp có thị trường tiêu thụ, nhất là các sản phẩm xuất khẩu.

- Tạo sự chuyển biến trong giao thông, thuỷ lợi. Đẩy mạnh một bước phong trào làm đường giao thông nông thôn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" huy động mọi nguồn lực trong dân để phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội.

- Mở rộng mạng lưới điện quốc gia, mạng bưu chính viễn thông về các vùng nông thôn, miền núi vùng cao để từng bước phát triển kinh tế- xã hội ở vùng này.

4- Đẩy mạnh hoạt động lưu thông hàng hoá, dịch vụ mà trọng tâm là công tác xuất nhập khẩu.

- Thúc đẩy mạnh mẽ lưu thông hàng hoá nội địa, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia hoạt động Thương mại có hiệu quả.

- Tổ chức kiểm điểm đánh giá lại công tác xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm.

- Bám sát thị trường, nắm bắt thông tin biến động về giá cả, nhằm hạn chế tối đa những tác động bất lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu.

5- Tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động tài chính và tiền tệ.

- Đảm bảo thu đúng, thu đủ thu hết số phát sinh, đối với những khoản thu ngoài thuế phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phấn đấu 6 tháng cuối năm thực hiện thu ngân sách đạt chỉ tiêu 110 tỷ đồng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân và tập trung chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện luật ngân sách, luật ngân hàng nhà nước; luật tổ chức tín dụng, luật thuế, luật thương mại, pháp lệnh tiết kiệm chống lãng phí.

- Tổ chức soát xét lại các định mức chi ngân sách, nhất là chi khác của ngân sách, xử lý nghiêm túc các khoản chi ngoài định mức.

6- Tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực văn hoá xã hội.

- Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp và của toàn xã hội trong việc hỗ trợ các vùng nghèo, xã nghèo và hộ nghèo. Các cấp các ngành và đoàn thể nhân dân cần phối hợp chặt chẽ tổ chức tổng kết mô hình tốt, cách làm hay của các cơ sở để phát triển ra diện rộng.

- Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, khoa học, văn hoá, y tế và thể dục thể thao. Tập trung chỉ đạo cuộc vận động toàn dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

7- Tăng cường công tác xây dựng chính quyền cơ sở gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 3 và Nghị định 09 của Chính phủ.

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của pháp lệnh khiếu nại và tố cáo.

- Cơ quan xét xử cần thường xuyên phối hợp với cơ quan điều tra, truy tố để đưa các vụ được xác định là án điểm, trọng án và các vụ án kinh tế, tham nhũng ra xét xử kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương.

- Tăng cường công tác quân sự địa phương đảm bảo công tác huấn luyện, diễn tập phòng thủ cùng với việc này phải đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

8- Căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 25/1998/CT-TTg ngày 30/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban, ngành của tỉnh cần triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 1999 của ngành mình, địa phương mình theo đúng thời gian quy định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 30/7/1998./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Chủ tịch



Nông Thái Nghiệp